



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพมหานคร หน่วยงาน ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด</p> <p>ไทยรัฐ มติชน ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>รัฐมนตรีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว หลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี(ครม.) จำนวน 35 ราย เริ่มมีความเคลื่อนไหวจากรัฐมนตรีหลายราย ประกาศเดินหน้านโยบาย ขณะหน่วยงานราชการเตรียมรวบรวมงานเร่งด่วน เสนอรัฐมนตรีใหม่</p> <p>นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า กล่าวยืนยันที่จะขับเคลื่อนนโยบายหลายเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการสาธารณสุข เช่น เรื่องการยกระดับการบริการของ อสม. ต้องดูแลบุคลากรทางการแพทย์ ที่เมื่อจบการศึกษาอยากให้บรรจุเข้าทำงานได้ทันที เพราะที่ผ่านมาพบปัญหาว่าเมื่อเรียนจบแล้วยังไม่สามารถบรรจุเข้าทำงานได้ อย่างไรก็ตามแนวทางการทำงานของพรรคภูมิใจไทย จะมีการติดตามผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน ทุกอย่างต้องดีขึ้น ตนเชื่อมั่นว่าการทำงานของภาคการเมือง กับข้าราชการประจำ ในส่วนที่ตนรับผิดชอบนั้น จะมีความร่วมมือเพื่อช่วยกันทำงานให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกแน่นอน</p> <p>-เสนอข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า จะตั้งใจทำงานยึดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ซึ่งในวันนี้จะหารือร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ถึงแนวทางการทำงาน ซึ่งส่วนตัวคิดว่า สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือ รมรลงมาให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แต่ที่สำคัญคือต้องลดความแออัดของการใช้บริการสาธารณสุขทั้งระบบ ขณะเดียวกัน อยากให้ประชาชนเป็นเจ้าของข้อมูลทางการแพทย์ของตัวเอง มีข้อมูลทางสาธารณสุขที่สามารถ online จากโรงพยาบาลปฐมภูมิไปโรงพยาบาลชั้นตติยภูมิ ซึ่งต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ แม้ สธ.จะมีรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยต่างพรรค เชื่อว่า ไม่มีปัญหาในการทำงาน เพียงแต่ต้องมากำหนดวิธีการร่วมกันเท่านั้น สำหรับงานที่สนใจจะรับผิดชอบ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ คือกรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมควบคุมโรค</p>
<p>มติชน</p>	<p>เสนอปฏิรูป รพ.สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรมผอ.รพ.สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเสนอนโยบายด้านการสาธารณสุข นโยบายปฏิรูปและพัฒนา รพ.สธ. บรรจุในคำแถลงนโยบายรัฐบาลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และประกาศแผนปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข และขอให้มองการณ์ยาวเพื่อการบริหารจัดการกัญชาเพื่อการแพทย์และการบำบัด ให้มีการบูรณาการกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย สนับสนุนให้ รพ.สธ.มีกำลังคนข้าราชการที่เพียงพอต่อการจัดระบบบริการปฐมภูมิ ตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จัดให้มีการควบคุมทรัพยากร เพื่อการบริหารจัดการ รพ.สธ.ในลักษณะ 1 ตำบล 1 รพ.สธ. พร้อมมีนโยบาย 1 ตำบล 1 ทันตภิบาล และ 1 ตำบล 1 แพทย์แผนไทย” พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนายกระดับ รพ.สธ.เป็นหน่วยบริการตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545 และหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2562 โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติทิศวรรษพัฒนา รพ.สธ. สนับสนุนทรัพยากรบริหารด้านกำลังคน วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และงบประมาณ ที่เพียงพอต่อการพัฒนา และกำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนา รพ.สธ. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วย</p>
<p>กรุงเทพมหานคร หน่วยงาน ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด</p> <p>สำนักข่าวอิศรา เพจ Drama-addict</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวถึง นโยบายกัญชาว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่า มีหน่วยงานไหนปฏิเสธหรือต่อต้านที่จะให้ความร่วมมือ ยืนยันว่าการผลักดันนโยบายกัญชาไม่รู้สึกกดดัน เพราะเป็นเรื่องที่ดีต่อประชาชน อีกทั้ง ยังเป็นเรื่องที่พิสูจน์ให้เห็นว่า หากใช้ในทาง ที่ถูกต้อง ถูกวิธีและเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ ตนมองว่าจะสำเร็จ</p> <p>-เสนอข่าว แพทยสภาได้ตั้งอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 ฝ่าย กรรมการแพทยสภา ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ อย. กรมการแพทย์ กรมการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชนออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง จากราชวิทยาลัยแพทย์ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาทางการแพทย์ เพื่อประชาชน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่ง ดังนั้นในที่ประชุมกรรมการแพทยสภา 11 กค.62 แพทยสภามีมติ ให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงเบื้องต้น เกี่ยวกับปัญหาทางการแพทย์สู่สาธารณชน ฉบับที่ 1 จำนวน 19 หน้า</p> <p>-เสนอข่าว ในวันที่ 12 ก.ค.นี้สำนักงาน ป.ป.ส.เตรียมส่งมอบกัญชาของกลางที่ได้รับการอนุญาตครอบครองจาก อย. จำนวน 632 กิโลกรัม ให้กับ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และทางการแพทย์ ที่ ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ส.</p> <p>-เสนอข่าว สาวทอมช่างตัดผม อยู่ที่อำเภอภูหลวง จ.เลย เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 3-4 อยู่ได้ไม่เกิน 2 เดือน ท้อแท้จนเกือบฆ่าตัวตาย เพื่อนแนะนำให้ใช้น้ำมันกัญชาร่วมเดือน อาการมะเร็งหายเป็นปกติ กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ</p> <p>-เสนอข่าว แบนคอก แอนติ เองจิ้ง กรุงเทพ หรือ ศูนย์ดูแลสุขภาพและความงามครบวงจร BAAC ขอเชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพและผู้ที่มีใจทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “กัญชา จากยาเสพติดสู่ยารักษาโรค” โดยนายแพทย์ สมนึก ศิริพานทอง ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 -14.00 น. ณ แบนคอก แอนติ เองจิ้ง กรุงเทพ สาขาสุทธิสาร งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย</p>
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์</p> <p>มติชน คมชัดลึก</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ ช่อง 7</p> <p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>โรงงานผลิตยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว. นนทบุรี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. นำกำลังเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตอาหารเสริม ภายในอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ซอยวัดลาดปลาตุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พบอุปกรณ์หลายรายการ อาทิ เครื่องซีลหีบห่อ แคปซูลเปล่า 3 ลัง ผงพริกไทยดำ ป่น ฉลากยา และส่วนผสมต่างๆ น้ำหนักกว่า 300 กิโลกรัม เพื่อผลิตเป็นยาลดความอ้วนหรืออาหารเสริมอื่นๆ รวมกว่า 40 รายการ จึงยึดไว้ตรวจสอบ โดยมี น.ส.นิภาพร พวงมาลัย อายุ 39 ปี รับว่าเป็นเจ้าของบ้านและผู้ครอบครองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้ การตรวจค้นครั้งดังกล่าว เป็นการขายผล จากการเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตยาลดความอ้วนที่มีส่วนผสมของไซบูทรามินที่ จ.กาฬสินธุ์ และจ.สมุทรปราการ โดยผู้ส่งวัตถุดิบ ไซบูทรามิน ต้นตอมาจากโรงงานที่ จ.นนทบุรีแห่งนี้ โดยตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งความดำเนินคดี น.ส.นิภาพรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางพนักงานสอบสวน เบื้องต้นแจ้ง 3 ข้อหา คือ 1.ตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต และ 3..ผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>ขณะที่ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า โรงงานแห่งนี้เปิดกิจการผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับส่วนประกอบที่ตรวจพบคือสารแต่งกลิ่น ผงคอลลาเจน ผงพริกไทยดำ น้ำตาล และสารอื่นๆ ที่จะต้องนำไปตรวจอย่างละเอียด</p> <p>ด้าน น.ส.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า แหล่งที่ลักลอบการผลิตแต่ละแห่งจะผสมตัวยากันตามใจ เพราะไม่ได้เรียนรู้มา ความเข้มข้นของตัวยาก็มีความแตกต่างกันไป หากทานติดต่อกันเกินปริมาณจะทำให้เสียชีวิตได้</p> <p>-เสนอบทความ ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ผ่าถึงคนที่เป็โรคอ้วนที่จำเป็นต้องใช้ยา ทาง อย. อนุญาตให้มีการจ่ายยาลดความอ้วนได้เฉพาะ ในสถานพยาบาลเท่านั้น และต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ เพราะเป็นอันตราย ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ เท่านั้น</p>
<p>คมชัดลึก</p> <p>แนวหน้า เดลินิวส์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>เตือนชาวมัชู่เสี่ยงเบาหวาน</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มเก็บตัวอย่างชาวมัชู่ในเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 25 ยี่ห้อ ขนาดแก้วปกติ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ปริมาณพลังงาน น้ำตาล และไขมัน รวมถึงทดสอบหาโลหะหนักประเภทตะกั่ว และสารกันบูดในเม็ดมัชู่ จากผลทดสอบพบน้ำตาลเกินมาตรฐานกว่า 92% หรือ 23 ยี่ห้อ ขณะที่ผลการทดสอบสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิกในเม็ดมัชู่พบในตัวอย่าง 100% ไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</p> <p>น.ส.สารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการบริหาร นิตยสารฉลาดซื้อ กล่าวว่า การทดสอบมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาด ยกย่องคุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภค และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ สังเกตว่าทุยกู้ยี่ห้อที่มีสารกันบูด แต่ไม่มียี่ห้อไหนที่ให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค ขอให้ผู้ประกอบการระบุในฉลากให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ถูกต้อง ตามประกาศอย.ด้วย ทั้งนี้ ยอยากฝากข้อเสนอไปถึงผู้ประกอบการให้ปรับลดขนาดปริมาณต่อแก้ว เพื่อควบคุมไม่ให้ผู้บริโภคได้รับปริมาณพลังงานและน้ำตาลต่อแก้วสูงจนเกินไป อย.ควรเร่งผลักดันให้เกิดฉลากสัญญาณไฟจราจร เขียว เหลือง แดง เพื่อปรับปรุงคุณภาพอาหารให้เป็นมิตรกับผู้บริโภคเพิ่มขึ้น</p> <p>ด้าน ทพญ.มณฑนา จวรรณกุล รอง ผู้จัดการโครงการ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก แนะนำ ไม่ควรบริโภค น้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชา (24 กรัม) แต่ผลทดสอบขนมไข่มุก ยี่ห้อที่มีน้ำตาลน้อยสุด คือ 16 กรัม (4 ช้อนชา) และมากที่สุด คือ 74 กรัม (18.5 ช้อนชา) เครื่องดื่มเหล่านี้เป็นเครื่องดื่มที่ควรงดดื่ม เพราะเป็นแหล่งอุดมน้ำตาล ซึ่งปริมาณน้ำตาลที่สูงหากได้รับในคราวเดียว จะรบกวนระบบการ Metabolite สาเหตุของกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ร้านควรลดขนาดแก้วให้เล็กลง เพื่อลดการบริโภค ทั้งนี้ การลดปริมาณน้ำตาลลง คือ การ ลดต้นทุน แต่สิ่งที่ร้านยังกังวล คือ กลักรสชาติไม่อร่อย ส่วนผู้บริโภคควรออกกำลังกาย เลือกบริโภคในขนาดที่เล็กลงหรือเลือกบริโภคแบบหวานน้อย ดูปริมาณแคลอรี น้ำตาล ไขมัน ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>คำปรึกษา รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว กรณีนักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นโยบาย “เมดิคัล ทัวริซึม” ส่งผลให้คำปรึกษาพยาบาลและยาของ รพ.เอกชน ราคาแพงต่อเนื่อง เกิดปัญหาบุคลากรทางการแพทย์สมองไหล รพ.บางแห่งมุ่งเน้นรักษาต่างชาติมากกว่า คนไทย จึงเสนอให้รัฐเก็บภาษีการรักษาคนต่างชาติ มาตั้งเป็นกองทุนพัฒนาสุขภาพคนไทย</p> <p>นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อธิบดีนายกสมาคม รพ.เอกชน ชี้แจงว่า ไม่มี รพ.ไหนทอดทิ้งคนไทย แม้แต่รพ.ที่คนต่างชาติเข้ามารับการรักษาเยอะ ยังพบว่ามีส่วนการดูแลคนไทยมากกว่าด้วยซ้ำ ส่วนปัญหาสมองไหลมีการพูดมานานจนเลิกพูดกันแล้ว ปัจจุบันมีเพียงพอ ส่วนกรณีเสนอให้เก็บภาษีเพิ่มนั้น ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บกันอย่างไร ตนไม่ได้คิดคำนวณอะไร แต่คิดให้ดี ถ้าต้นทุนเพิ่ม คำปรึกษาที่แพง แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มีแต่ประเทศไทยที่มีการแข่งขันทางการแพทย์ ยังมีเวียดนาม มาเลเซีย ดังนั้นหากของไทยแพง ชาวต่างชาติก็ไม่มารักษา</p> <p>ด้านนายเชษฐพร เต็งอำนาจ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ประเทศไทยควรแยกการรักษาพยาบาลออก เป็นการรักษาคนต่างชาติ ซึ่งต้องแยกออกเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศ และคนต่างชาติทั่วไปที่เข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยโดยเฉพาะกับคนไทยออกจากกัน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม การเป็นเมดิคัลฮับ ไทยต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องบุคลากร การบริหารจัดการ สถานที่ให้ดี ตอนนีรรพ.ของไทยแบ่งเป็นหลายระดับ การรักษาพยาบาลแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน Workpointnews ผู้จัดการออนไลน์ เนชั่นทีวี</p>	<p>ร้องเรียนฉีดวัคซีนลูกชาวออสเตรีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีเด็กชายหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลังจากรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ว่า กรมควบคุมโรคได้สั่งการสคร.ที่ 5 จ.ราชบุรี ซึ่งดูแลพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมกับ สสจ. กาญจนบุรี ดำเนินการสอบสวนโรค ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบ วัคซีนล็อตดังกล่าว และส่งตัวอย่างอุจจาระของผู้ป่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการ ล่าสุดอยู่ระหว่างรอผลและข้อสรุปจากผู้เชี่ยวชาญ และกล่าวว่าประเทศไทยพบผู้ป่วยโปลิโอรายสุดท้ายในเดือนเมษายน 2540 และอยู่ในสถานะปลอดโรคโปลิโอจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่พบรายงานผู้ป่วยอีก แต่จากสถานการณ์ทั่วโลกที่ยังมีการรายงานโรคโปลิโอต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศปากีสถานและอัฟกานิสถาน ในปัจจุบันเด็กไทยตามช่วงวัยทั่วประเทศได้รับวัคซีนโปลิโอตามกำหนด ส่วนอาการผิดปกติที่พบได้หลังจากได้รับวัคซีนโปลิโอ นั้น โดยทั่วไปสามารถพบได้ประมาณ 1 รายต่อผู้รับวัคซีน 2.7 ล้านราย</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ เดอะเนชั่น สวท. ช่อง 3,5 เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>นักท่องเที่ยวติดเชื้อจากอาหารไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมประชุมทางไกลกับ นพ.สสจ. ทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดีโอ โดยกำชับให้เข้มข้นมาตรการระบบความปลอดภัยด้านอาหาร หลังมีรายงานข่าวชาวต่างชาติ 2 รายป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำจากการรับประทานอาหารในประเทศไทย ขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคและ สสจ. ภูเก็ต อยู่ระหว่างลงสอบสวนโรคในร้านอาหารตามที่ข่าวอ้างถึง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวในประเทศไทยปลอดภัย มีระบบการเฝ้าระวังเข้มข้นและต่อเนื่องทั้งอาหารนำเข้า ส่งออก ที่บริโภคภายในประเทศ และร่วมกับ อปท. ดูแลมาตรฐานร้านอาหาร ตามมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food Good taste) ในร้านอาหารและสตรีตฟู้ด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>เรียกร้องวิชาชีพหมอฟันบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว พท.กฤตนันท์ พันธุ์อุดม กรรมการสภาแพทย์แผนไทย และ "ครูกัญญา" เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน หมอฟันบ้านถูกริตรอนสิทธิความเป็นหมอ เช่น ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยที่บ้านได้ ห้ามเก็บค่ารักษาพยาบาล ต้องแจกฟรีเท่านั้น ต้องเป็นหมอมานไม่ต่ำกว่า 10 ปี จึงจะมีสิทธิได้ประเมินเพื่อรับรองเป็นหมอฟันบ้าน ซึ่งหมายความว่าถ้าจะเป็นหมอฟันบ้านได้นั้น ต้องเสียเป็นหมอเดือน 10 ปี ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริง ที่จะสามารถกระทำได้ หากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป หมอใหม่ก็ไม่เกิด หมอเก่าก็เริ่มทยอยจากไปทีละคนสองคน องค์ความรู้ของหมอฟันบ้านที่มีนับวันก็จะสูญสิ้นไปจากประเทศไทย</p> <p>เครือข่ายหมอฟันบ้าน จึงต้องการให้ภูมิปัญญาด้านแพทย์พื้นบ้านได้คงอยู่ และเป็นแกนหลักสำคัญในการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิตั้งแต่เกิดจนตาย รวมถึงการดูแลสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ต้องเจ็บป่วยติดเตียงมากมายอย่างที่เป็นอย่างนี้ในปัจจุบัน การดูแลสุขภาพมาก่อนและหลังคลอด สามารถลดภาวะการเป็นโรคภัยทรวง และมะเร็งมดลูก รวมไปถึงโรค NCD ได้อย่างมาก อีกทั้งภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรธรรมชาติ อาหารเป็นยา ซึ่งการที่จะให้เกิดการดูแลสุขภาพด้วยองค์ความรู้ของหมอฟันบ้านแก่ประชาชน และให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จำเป็นต้องให้เกิดสภาหมอฟันบ้านที่มีอิสระ ในการดูแล บริหารปกครองตนเอง ไม่ถูกจำกัดความรู้ภูมิปัญญาจากผู้ที่ไม่เข้าใจ จึงไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังอย่างในปัจจุบัน จนเกิดปัญหาด้านสุขภาพกับประชาชน หมดตัวกับการรักษาด้วยแผนปัจจุบัน และยังไม่สามารถตอบโจทย์สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ให้กับประชาชนได้</p> <p>เครือข่ายหมอฟันบ้านจึงได้ร่วมระดมความคิดเห็นในการร่าง พ.ร.บ.สภาหมอฟันบ้าน โดยเปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพหมอฟันบ้าน การรวมตัวหมอฟันบ้านเพื่อจัดตั้งสภาหมอฟันบ้าน เพื่อเกิดความชัดเจน และการจัดตั้งคณะผู้ร่วมร่างที่เป็นตัวแทนหมอฟันบ้าน ภาคละสองคน เพื่อร่วมร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพหมอฟันบ้าน และจะยื่นเสนอต่อรัฐบาล ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป</p>
มติชน เว็บไซต์มติชน สวท. สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น	<p>ภาวะปอดรั่ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า ภาวะปอดรั่วเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การบาดเจ็บที่กระทำต่อปอด เช่น อุบัติเหตุ การผ่าตัด การส่องกล้องหลอดลมเพื่อตัดชิ้นเนื้อ เป็นต้น หรือเกิดจากโรคหรือสภาวะที่ก่อให้เกิดลมในช่องเยื่อหุ้มปอด เช่น โรคถุงลมโป่งพอง ปอดติดเชื้อ มีซิสต์ในปอด การสูบบุหรี่ และอาจเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ สัญญาณเตือน หรือภาวะใด ๆ ซึ่งสามารถถ่ายถอดได้ทางกรรมพันธุ์ ยังพบว่าเพศชายมีแนวโน้มเกิดภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอดมากกว่าเพศหญิง 3-6 เท่า และผู้ที่เคยมีภาวะดังกล่าวมาก่อนมีความเสี่ยงที่จะเป็นซ้ำได้อีก</p> <p>ด้าน นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวเพิ่มเติมว่า อาการที่แสดงถึงภาวะดังกล่าว ได้แก่ เจ็บหน้าอกบริเวณข้างที่มีความผิดปกติ หายใจไม่สะดวกหรือแน่นหน้าอก อาการและความรุนแรงมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงมาก และจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอัตราเร็วในการสะสมของลมที่รั่วในช่องเยื่อหุ้ม กลุ่มอาชีพที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ นักบิน พลร่ม นักประดาน้ำ นักดำน้ำ หรือผู้ที่ต้องดำน้ำลึกหรือขึ้นที่ เนื่องจากในน้ำลึกและบนที่สูงมีแรงดันอากาศเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะนี้ตามมา สำหรับการรักษาจะขึ้นอยู่กับสาเหตุ การแสดงอาการ และขนาดของลมที่รั่ว ข้อควรระวังสำหรับผู้ป่วยที่เคยรักษาตัวจากภาวะดังกล่าว คือ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางทางอากาศยานและเลี่ยงกิจกรรมดำน้ำอย่างเด็ดขาดเป็นเวลา 1 ปี ห้ามยกของหนักประมาณ 6 สัปดาห์ เพราะความดันเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อปอด และงดสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันอาการกำเริบ</p>
สยามรัฐ	<p>รางจืดสมุนไพรต้านพิษยาฆ่าแมลง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรรพพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ศาสตร์การแพทย์แผนไทยมีการนำสมุนไพรรางจืดมาใช้ขับสารพิษจากยาฆ่าแมลง เพียงใช้ใบสด 5-7 ใบ คั้นกับน้ำ 1 แก้ว รับประทานก่อนอาหาร 3 เวลา ต่อเนื่อง 7 วัน โดยโรงพยาบาลในไทยหลายแห่งได้ศึกษาและนำมาใช้จริงกับเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงที่ใช้สารเคมี ทำให้พบว่านำมาใช้ควบคู่กับการป้องกันตัวเองจากสารเคมี เป็นการบรรเทาอาการจากสารพิษได้อีกทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้ การป้องกันตัวเองเบื้องต้นก่อนสัมผัสสารเคมีทางร่างกายก็ยังคงต้องทำเป็นลำดับแรก ปัจจุบันรางจืดเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีสรรพคุณถอนพิษเบื่อเมา ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาอื่นอย่างต่อเนื่องเพราะรางจืดอาจเร่งการขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกาย ทำให้ประสิทธิผลของยาลดลง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์ สวท.</p>	<p>แก้ปัญหาการตั้งครุภในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภในวัยรุ่น ว่า หลังมี พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครุภในวัยรุ่น พ.ศ.59 กรมอนามัยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะ อปท. จัดโครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นภายใต้กลไกระดับอำเภอ ผ่านอำเภอการเจริญ พันธ์ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภในวัยรุ่นในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้พื้นที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น การส่งเสริมและเสริมพลังภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน มีแนวทางการทำงานร่วมกันเกิดการบูรณา การการทำงาน โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค การตั้งครุภในวัยรุ่นระดับจังหวัด ปี 2562 จำนวน 96 แห่ง</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>เตือนเดินลุยน้ำระวังโรคฉี่หนู</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สจ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ประชาชนเดินลุยน้ำ อาจป่วยเป็นโรคฉี่หนู ซึ่งโรคฉี่หนูส่วนใหญ่พบปนอยู่ในปัสสาวะของหนู รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ขอให้ ประชาชนป้องกันตนเอง ไม่ย่ำน้ำท่วมขัง พื้นที่ชื้นแฉะด้วยเท้าเปล่า ควรสวมรองเท้าบูต หรือวัสดุที่กันน้ำได้ ป้องกัน เท้าสัมผัสเชื้อโรคโดยตรง และรีบล้างทำความสะอาด หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ สำหรับเกษตรกร ที่ต้องสัมผัส มูลสัตว์ หรือสิ่งสกปรก ควรล้างมือ อาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังเสร็จจากการทำงาน</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ใช้แผนที่ไฮเทคส่งเสริมสุขภาพประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว นางศิลปะสวย ระวีแสงสุรย์ ปลัด กทม. เปิดเผยว่า การใช้ข้อมูลแผนที่ GPS เพื่อการบริหารจัดการระบบ สารสนเทศโดยเชื่อมโยงกันกับแผนที่เชิงรหัส (Digital Map) ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. เป็น ผู้ดำเนินการรวมทั้งเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลบริการสาธารณสุขสำหรับคนกรุงเทพฯที่มีประมาณ 10 ล้านคน ให้มี ข้อมูลรายการบ้านที่ถูกต้องใช้ดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพของคนกรุงเทพฯ ได้อย่างดียิ่งขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.ประจักษ์วิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันจะสามารถจัดการข้อมูล ที่มีมากขึ้นให้จัดการได้ง่ายขึ้น เพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการด้านสุขภาพของประชาชนให้ตรงตามชีวิตประจำวัน ซึ่ง ในอนาคตจะให้เห็นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้การให้บริการทางการแพทย์อนามัยและสุขภาพของประชาชนได้มาก ขึ้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก</p>	<p>ตรวจเอชไอวี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย แถลงข่าวเปิดตัวบริการ Xpress มิติ ใหม่แห่งการให้บริการเอชไอวีว่า สภากาชาดไทยเปิดให้บริการ เอ็กซ์เพรส (Xpress) เท็ดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์ เถอ พระองค์เจ้าโสมสวลี เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและ แปซิฟิก เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 62 ปี วันที่ 13 ก.ค.2562 บริการแจกฟรีพรี สำหรับผู้ที่รับครั้งแรก 500 ราย ระหว่าง วันที่ 8-31 ก.ค.2562 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-15.00 น. ที่คลินิกนิร นาม สภากาชาดไทย โดยผู้ที่รับบริการสามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่จะมี เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปลายปี 2562 โดยผู้รับบริการสามารถ เลือกใช้บริการแบบปกติหรือบริการ Xpress ได้ตามความต้องการ</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ชีพจรทั่วไทย</p>	<p>จัดระบบยาสมุนไพรร</p> <p>-เสนอข่าว รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นพ.สจ.สระบุรี พร้อมส่วนราชการ ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 จังหวัด วิทยาลัยแพทย์แผนไทย ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ร่วมลงนามความ ร่วมมือด้านการบริหารจัดการระบบยาสมุนไพรร จ.สระบุรี ณ รพ.สระบุรี</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ตรวจสุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. ประธานแถลงข่าวความร่วมมือขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ พระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 ปัจจุบันพระสงฆ์จำนวนไม่น้อยอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อ อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไช้มันในเลือดสูง ไตวายเรื้อรัง และโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งสาเหตุมาจากการฉันอาหารไม่ถูกหลัก โภชนาการ กทม. จึงร่วมกับ สปสช. และกรมอนามัย จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพของพระภิกษุ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	รวมถึงดูแลพระสงฆ์ด้วยกัน สำหรับปี 2563 จะสนับสนุนให้วัดในกรุงเทพฯ พัฒนาเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้การดูแลสำนักงานเขต 50 เขต และศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง
สยามรัฐ	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.มุกดาหาร ติดตามการเกิดระบาดของโรคไขเลือดออกปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข(EOC) ในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ตามมาตรการที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง28วัน หรือจนกว่าโรคสงบ ทั้งมอบหมายให้ นพ.สสจ.มุกดาหาร ในการให้ข้อมูลสถานการณ์โรคความรุนแรงและการสร้างความตระหนักรวมถึงความรู้เรื่องโรคไขเลือดออกแก่ประชาชน โดยดำเนินการจัดทำแผนร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยงานระดับตำบล อำเภอ จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดจังหวัดมุกดาหาร มีการระบาดเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดอุบลราชธานี แต่ยังไม่มียุเสียชีวิต</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch